

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LAI CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Lai Châu, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động của tổ chức, cá nhân người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Trong những năm qua, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố cơ bản đã thực hiện đúng Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lai Châu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn có một số hạn chế, bất cập sau: Để xảy ra tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn Việt Nam để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật (cư trú, hoạt động trái phép, thực hiện các hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tìm đường đi nước thứ ba, trốn truy nã...); việc phối hợp trong công tác quản lý cư trú, khai báo tạm trú của người nước ngoài còn chưa đồng bộ, kịp thời, thiếu trao đổi thường xuyên; một số công ty, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài trái phép; một số cơ quan, ban, ngành liên quan còn coi đây là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an do đó công tác quản lý hoạt động, cư trú, đi lại của người nước ngoài chưa được toàn diện.

Trong thời gian tới, dự báo người nước ngoài nhập cảnh, cư trú, hoạt động tại Việt Nam ngày một gia tăng, kèm theo đó sẽ nảy sinh những vấn đề phức tạp và các hoạt động vi phạm pháp luật. Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1. Công an tỉnh**

Chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các quy định liên quan đến việc khai báo tạm trú của người nước ngoài cho các cơ sở lưu trú để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc các quy định về phân công trách nhiệm trong quản lý hoạt động cư trú người nước ngoài. Chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, nhất là công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (khai báo tạm trú cho người nước ngoài). Chủ động kiểm tra đối với số lao động là người nước ngoài đang làm việc tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú, lao động, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, hoạt động của người nước ngoài, nhất là chú trọng các thiết bị phục vụ cho việc khai báo tạm trú của người nước ngoài trên Internet.

## 2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND, ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Lai Châu; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác quản lý người nước ngoài. Khi chủ trì mời, đón tiếp cá nhân, tổ chức, đoàn người nước ngoài vào làm việc tại đơn vị, địa phương, phải báo cáo thông tin người nước ngoài bằng văn bản về cấp có thẩm quyền và Công an tỉnh để phối hợp hướng dẫn, thực hiện công tác quản lý người nước ngoài.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quản lý nhà nước về cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Trong đó phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân, huy động các cơ quan, ban ngành tích cực tham gia công tác tuyên truyền.

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện; nếu có vấn đề phức tạp phát sinh các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (*qua Công an tỉnh tổng hợp*) để nắm, chỉ đạo./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: U;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, TH4.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q. CHỦ TỊCH**

**Tổng Thanh Hải**